



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๐๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

สภาคณาจารย์ฯ มรพส. ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง รศ.สุรชัย ขวัญเมือง



เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สภาคณาจารย์ฯ และข้าราชการฯ มรพส. ได้ส่งตัวแทนกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ซึ่งนำโดย **ดร.ลำเนา เอี่ยมสอาด ประธานสภาฯ** **ดร.พงษ์เทพ รักผกาวงศ์ รองประธานฯ** **อ.เอกภพ จันทรสุคนธ์ เลขานุการ** และ **อ.สุภาภรณ์ บัณฑิตย์ กรรมการฯ** ไปยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง **รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง** ที่บ้านพักจังหวัดพิษณุโลก เนื้อหาในจดหมายเปิดผนึกได้กล่าวยกย่องผลงานทางวิชาการและด้านบริหาร คุณงามความดีของท่านที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและบุคลากรของ รศ.สุรชัย ทางสภาคณาจารย์ฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านที่ได้ทำประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยฯ มาโดยตลอด อีกทั้งยังได้กล่าวขอภัยแทนบุคลากรทุกฝ่าย ในกรณีที่มีบุคคลได้ล่วงเกิน หรือทำให้ท่านขุ่นข้องหมองใจ สุดท้ายตัวแทนสภาคณาจารย์ฯ ได้ขอให้ท่านช่วยพิจารณาหาแนวทางในการแก้ปัญหา และหาทางออกเกี่ยวกับวิกฤตการณ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในทางที่จะทำให้มหาวิทยาลัยฯ เสียหายน้อยที่สุด เพื่อที่จะได้เดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น

รศ.สุรชัย ขวัญเมือง ได้ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีเป็นอย่างดี ได้พูดคุยกันประมาณ ๑ ชั่วโมงเศษ ท่านได้เล่าถึงความรู้สึกของท่าน และเหตุผลที่จำเป็นต้องร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรม ท่านยังมีความรักและปรารถนาดีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และบุคลากรทุกคน ส่วนใครจะว่าท่านอย่างไร ถ้าเป็นความเข้าใจผิดท่านให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคือง ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องการสรรหาอธิการบดีนั้น ท่านคิดว่า เมื่อเกิดความผิดพลาดที่ตรงไหนก็ต้องแก้ที่จุดนั้นให้ถูกต้อง ขอผิดพลาดหลายอย่างท่านไม่ตีใจเอาความ แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ท่านคิดว่าสำคัญมากจะต้องแก้ไข (รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในคำฟ้องที่ยื่นต่อศาลปกครอง) สรุปสั้น ๆ ก็คือ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง จากนั้น ท่านจะไม่ตีใจเอาความ

สำหรับความคืบหน้าเรื่องการสรรหาอธิการบดี โปรดติดตามผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งต่อไป ในวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ดร.ลำเนา เอี่ยมสอาด : รายงาน



ตรีเพชรเกมส์ 25th
 25 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบรพ

ตรีเพชรเกมส์



มหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบรพ “มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ”
 ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2555
 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ “ศรีเพชรเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยจัดการแข่งขันกีฬา รวมทั้งสิ้น ๑๔ ประเภท ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด แอ็นด์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง เทเบิลเทนนิส ลอนเทนนิส แบดมินตัน เทควันโด และมวยสากลสมัครเล่น ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลกสามารถได้นำทีมเข้าร่วมในพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา และส่งโค้ช ผู้ควบคุมทีม และนักกีฬาเข้าร่วมดูแลและร่วมการแข่งขันดังกล่าวด้วย ภายใต้การนำของ นางเพ็ญศรี มีพยุง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา, นายประสงค์ ไทยสง่า หัวหน้างานส่งเสริมการกีฬา, นายพีระพัฒน์ ประภาสโนบล และทีมงาน

ขณะนี้ การแข่งขันดำเนินผ่านไป ๓ วัน จากการแข่งขันในช่วงที่ผ่านมา ล่าสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาเป็นอันดับ ๑ ครัวได้ทั้งหมด ๒๑ เหรียญ จาก ๙ เหรียญทอง, ๕ เหรียญเงิน และ ๗ เหรียญทองแดง ตามมาด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก ได้ ๑๔ เหรียญ แบ่งเป็น ๗ เหรียญทอง ๕ เหรียญเงิน และ ๒ เหรียญทองแดง โดย ๗ เหรียญทอง ได้จากกีฬาประเภทต่าง ๆ ดังนี้

- เทเบิลเทนนิส ๓ เหรียญทอง** ประเภทหญิงเดี่ยว : น.ส.พนิดา จันทรา
 ประเภทหญิงคู่ : น.ส.พนิดา จันทรา และ น.ส.ทิพย์วิมล พงศ์พานิช
 ประเภทคู่ผสม : น.ส.พนิดา จันทรา และนายวัชรชัย ท่วมหลุน
- เทควันโด ๑ เหรียญทอง** รุ่นฟลายเวทหญิง : น.ส.เสาวลักษณ์ ผลสันต์
- กรีฑา ๒ เหรียญทอง** พุ่งแหลนหญิง น.ส.กัญญิภรรมย์ / กระโดดไกล น.ส.จิระประภา เนตรบุรต
- เปตอง ๑ เหรียญทอง** ประเภทหญิงคู่ : น.ส.วิลาวัลย์ บุญมี และ น.ส.อุไรวรรณ พูลประเสริฐ

สำหรับเหรียญเงิน ได้จาก เปตอง (ทีมหญิง ๓ คน), เทเบิลเทนนิส (หญิงเดี่ยว), เซปักตะกร้อ (ทีมหญิงเดี่ยว), เทควันโด (รุ่นพินเวท ชาย), เทควันโด (รุ่นพินเวท หญิง) ส่วนเหรียญเงิน ได้จาก เปตอง (ทีมชาย ๓ คน) และกรีฑา (กระโดดไกล หญิง)

ข่าวสาร “ศรีพิษณุฯ” ขอแสดงความชื่นชม และขอเป็นกำลังใจให้ผู้ฝึกซ้อม ผู้ควบคุมทีม และตัวแทนนักกีฬาทุกท่าน ที่ได้สละเวลาทำการฝึกซ้อมอย่างหนักและปฏิบัติหน้าที่เพื่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก มา ณ โอกาสนี้